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ครม.เห็นชอบพาณิชยต้ังกลไกตลาดขาวอาเซียนดึง 5 ชาติรวม 
นายภักดีหาญส หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.)วา กระทรวงพาณิชยไดเสนอครม.พิจารณาวาดวยเรื่องการจัดต้ังกลไกลความรวมมือดานตลาดขาวอาเซียน 

และการจัดต้ังเขตพิจารณาพิเศษการคาขาว(Rice Trade Zone ) โดยเสนอใหมีการจัดต้ังกลไกความรวมมือตลาด

ขาวอาเซียนในสวนของประเทศผูผลิตและผูสงออก 5 ประเทศไดแก กัมพูชา สปป.ลาว พมา เวียดนาม และไทย ซึ่ง

การจัดต้ังคณะทํางานศึกษาการจัดต้ังเขตพิเศษคาขาวอาเซียนมีความสําคัญและจําเปนมากในการผลักดันความ

รวมมือดานสินคาการเกษตร โดยเฉพาะขาวในกลุมประเทศท้ัง 5 สามารถสรางเสถียรภาพราคาขาวในตลาดโลก เกิด

ความม่ันคงทางดานอาหารในภูมิภาคอยางยั่งยืน และเพื่อปองกันการลักลอบนําขาวจากประเทศท่ีมีชายแดนติดตอ

กับประเทศไทย  

โดยครม.มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอดังนี้1.แนวทางการจัดต้ังกลไกความมั่นรวมมือตลาด

ขาวอาเซียน(ในสวนของผูสงออก 5 ประเทศ) ซึ่งจะมีการประชุมใน 3 ระดับ คือ การประชุมในระดับรัฐมนตรี การ

ประชุมคณะกรรมการการรวมมือดานขาวอาเซียน และการประชุมของสมาพันธโรงสีและผูคาขาวอาเซียน โดย

มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการจัดต้ังเพื่อทําการศึกษาวิเคราะห จัดทําแนวทาง 

ขอเสนอ และมาตรการ โดยเบื้องตนการศึกษาแนวทางดังกลาวท่ีจะศึกษาใหครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ไดแก 

ตําแหนงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ระบบกลไกลควบคุมขอกฎหมาย กระบวนการจัดต้ัง และบุคลากร 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

โอฬารเล็งใช 1,500 รานคากลางลอนดอนประชาสัมพันธขาวไทย เปดตลาดใหม 
เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทน

การคาไทย กลาวถึงการนําคณะผูสงออกขาวคุณภาพสูงเขาพบหารือแลกเปลี่ยนขอมูลรวมสมาคมโบรกเกอรขาวของ

ประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป เพื่อเพิ่มชองทางในการขยายตลาดขาวไทยในประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป วาการ

เดินทางมาครั้งนี้เปนการประชาสัมพันธขาวคุณภาพสูงของไทย เพื่อขยายตลาดการสงออกขาวไทยมายังประเทศ

อังกฤษ ทวีปยุโรปรวมไปถึงพื้นท่ีอ่ืนของโลกท่ีโบรกเกอรเหลานี้ทําธุรกิจอยู อาทิ ประเทศแถบแอฟริกาและ

ตะวันออกกลางเนื่องจากประเทศอังกฤษเปนประเทศศูนยกลางทางการคาและทางการเงินของยุโรป จึงนับเปน

จุดเริ่มตนท่ีดีการขยายตลาดขาวคุณภาพสูงของไทยในตลาดท่ีประชากรมีกําลังซื้อสูง หลังการสํารวจตลาดขาว

คุณภาพสูงในกรุงลอนดอนพบวาตลาดขาวไทยในอังกฤษ และทวีปยุโรปยังสามารถขยายตัวไดอีก ดวยการ

ประชาสัมพันธผานรานอาหารไทยและจีน ท่ีมีจํานวนมากกวา 1,500 รานคาในกรุงลอนดอน และหลายรานท่ีเปนผูใช

ขาวหอมมะลิไทยในการประกอบธุรกิจอยูแลว 

นายโอฬาร กลาววา ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกกําลังประสบสภาวะหดตัว และสงผลกระทบกับหลาย

ประเทศ ทําใหอินโดนีเซียและฟลิปปนส มีความตองการซื้อขาวลดลงกวา 2 ลานตันในปท่ีผานมา เนื่องจากผลผลิต

ทางการเกษตรในประเทศดี ประกอบกับประเทศผูคาขาวท่ีเปนคูแขงของไทยอยางอินเดียและเวียดนาม ใชกลยุทธ

ทางการตลาด ดวยการตัดราคาสงออก ดังนั้นประเทศไทยจึงควรปรับตัว และแขงขันกับประเทศเหลานี้ดวยสินคาท่ีมี

มูลคาเพิ่ม เพื่อสรางความแตกตางทางการตลาด รัฐบาลจึงมีแผนการดําเนินการสรางตราสินคาเพื่อใหชาวโลกได

ตระหนักวา แมขาวขาว 5 เปอรเซ็นตของไทย ท่ีหลายฝายอางวาเปนสินคาคูแขงกับประเทศผูสงออกขาวอ่ืน ๆ อยาง

 
 

ประจําวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2555 
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เวียดนามนั้น ในขอเท็จจริงคือขาวขาว 5 เปอรเซ็นตของไทย มีคุณภาพท่ีดีกวาขาวขาว 5 เปอรเซ็นตเวียดนามถึง 

25 เปอรเซ็นต 

อนึ่ง การเดินทางมายังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษต้ังแตวันท่ี 9-15 พฤศจิกายน 2555 ของคณะประธาน

ผูแทนการคาไทยในครั้งนี้นับเปนการเดินทางมาขยายตลาดขาวเปนประเทศแรก โดยมีภาคเอกชน และผูสงออกรวม

เดินทางมาดวยหลายราย ต้ังแต ผูบริหารบริษัท ซีพี อินเตอรเทรด จํากัด ผูบริหารบริษัท เจียเมงมารเก็ตต้ิง จํากัด 

ผูบริหารบริษัท ไทยสมารทไลฟ จํากัด ผูบริหารบริษัท นครหลวงคาขาว จํากัด ผูบริหารบริษัท ชัยทิพย จํากัด 

ผูบริหารบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด และผูบริหาร บริษัท ยูนิเวอรแซลไรซ จํากัด เปนตน หลังจากนี้

ประธานผูแทนการคาไทยจะไดหารือรวมภาคเอกชน ผูประกอบการคาขาวท่ีสนใจ เพื่อหาแนวทางในการทํางาน

รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการรองรับความตองการเปดตลาดใหมของภาคเอกชนในประเทศขนาดใหญท่ีมี

ความตองการขาวหอมมะลิมากขึ้นอยางตอเนื่อง เชน สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียและ

แอฟริกาในโอกาสตอไป โดยคาดวาภายใน 5 ป ไทยจะขยายการสงออกขาวหอมมะลิจากปละประมาณ 2 ลานตัน

เปน 2 เทา คือประมาณ 4 ลานตัน 

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชยและสํานักงานผูแทนการคาไทยยังไดจัดงานสงเสริมรานอาหารไทยท่ีมี

คุณภาพภายใตตราสัญลักษณ “Thai Select” พรอมกับงาน “Thai Rice Week” ขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยมีเอกชนผู

สงออกขาวหอมมะลิคุณภาพสูงของไทยไดนําขาวหอมมะลิแบรนดตาง ๆ ไปแสดงและจัดจําหนายปลีกท่ีหางเทสโก 

เคนนิงตัน ในใจกลางเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษในวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้นางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานเปดงาน “Thai Select” และ “Thai Rice Week” ซึ่งจะทําใหสื่อ

ตางประเทศใหความสนใจและทําใหผูบริโภคชาวตะวันตกท่ีไมใชคนเอเชียไดมีโอกาสรูจักและมีความสนใจบริโภค

ขาวหอมมะลิซึ่งเปนขาวท่ีดีท่ีสุดในโลกจากประเทศไทยมากขึ้น 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

พาณิชยควง 9 ผูสงออกขาวบุกเมืองผูดีปมยอดส่ังซื้อ 
นางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ระหวางวันท่ี 11-15 พ.ย.2555 กรมฯ และ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดรวมคณะของผูแทนการคาไทย (ทีทีอาร) เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร ท่ี

ทีทีอารมีกําหนดการทําความรวมมือกับหางเทสโก โลตัส ของอังกฤษ 

ในสวนของกรมฯ ไดนําผูสงออกขาวรายใหญจํานวน 9 ราย เชน บริษัท แคปปตอล ไรซ, บริษัท เจียเมง, 

บริษีท ซีพี อินเตอรเทรด เปนตน เพื่อไปโปรโมตขาวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งแตละปท่ีผานมา มีการนําเขาขาว

ไทยประมาณปละ 6-7 หมื่นตันคาดวาจากความรวมมือครั้งนี้จะสงผลดีท่ีจะขยายตลาดขาวในสหราชอาณาจักร

เพิ่มขึ้น 

นางศรีรัตน รัษฐปานะ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระ หวางประเทศ กลาววา กรมฯ ไดนําคณะนักธุรกิจผู

นําเขาขาวรายใหญจากตางประเทศจํานวน 9 ราย เดินทางไปเจรจาธุรกิจและสั่งซื้อขาวหอมมะลิไทยในงานมหกรรม

ขาวหอมมะลิไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ระหวางวันท่ี 9-10 พ.ย. ท่ีจังหวัดสุรินทร 

คณะผูแทนการคาดังกลาว เปนผูนําเขาขาวรายใหญจากไนจีเรีย กานา ออสเตรีย ญ่ีปุน และเดนมารก 

โดยปท่ีผานมา ไนจีเรีย มีปริมาณและสัดสวนนําเขาจากไทยมากเปนอันดับ 1 จากสถิติลาสุดพบวาในเดือนม.ค.-ก.ย.

2555 ไนจีเรียนําเขาจากไทยมูลคา 467.45 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัด สวน 14.45% ของการสงออกขาวท้ังหมด

ของไทย 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
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ทีทีอาร เตรียมโรดโชวขายขาวในกรุงลอนดอน 
นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนการคาไทย เปดเผยวาในการท่ีตนจะไดรวมเดินทางไปกับคณะของ

น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปน

ทางการ ระหวางวันท่ี 12 - 14 พ.ย.นี้ ผูแทนการคาไทย กรมการคาตางประเทศ และผูสงออกขาวไทยจะไดมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการตลาดขาวไทยท่ี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยถือวาเปนการจัดกิจกรรมโรดโชวขาวไทยใน

ตางประเทศเปนครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นภายใตชื่อ “Thai Rice& Thai Select” โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 14 พ.ย. ณ 

หางสรรพสินคาเทสโก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

"จากการท่ีนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหสํานักงานผูแทนการคาไทย ไปชวยสงเสริมการขายขาวคุณภาพสูง 

โดยเฉพาะขาวหอมมะลิและขาวหอมมะลิอินทรีย ในประเทศท่ีเปนลูกคาสําคัญๆ ทางคณะผูแทนการคาไทยก็จะเริ่มท่ี

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเปนจุดแรก ซึ่งก็โชคดีท่ีนายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปเยือนประเทศอังกฤษอยางเปน

ทางการ และจะเดินทางมาทําพิธีเปดงานการแสดงสินคาขาวคุณภาพท่ีหางสรรพสินคาเทสโก ท่ีใหญท่ีสุดของ

อังกฤษ" นายโอฬาร กลาว 

นายโอฬาร กลาวดวยวา ในการเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากคณะผูแทนการคาไทยและผูเก่ียวของแลวยังมี

ตัวแทนภาคเอกชนและผูสงออกขาวหอมมะลิและหอมมะลิอินทรียเดินทางรวมคณะไปดวย เพราะวัตถุประสงคของ

การเดินทางไปครั้งนี้ตองการท่ีจะขยายแวดวงผูบริโภคขาวไปยังชาติอ่ืนๆ เชน ชาวเอเชียท่ีอาศัยอยูในยุโรป 

นอกเหนือจากชาวเอเชียท่ีนิยมบริโภคขาวหอมมะลิคุณภาพจากไทยอยูแลว และในโอกาสนี้จะมีโอกาสพบปะกับ

สมาคมโบรกเกอรขาวของประเทศอังกฤษ (London Rice Broker Association) ท่ีมีตลาดท้ังในยุโรปและแอฟริกา ซึ่ง

จะสามารถทําใหเราไดแนะนําผูสงออกขาวของไทยกับโบรคเกอรเหลานี้ เพื่อขยายการสงออกขาวหอมมะลิคุณภาพ

ของไทยไปยังยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาไดมากขึ้น 

ท้ังนี้ กําหนดการของคณะผูแทนการคาไทย ผูแทนกรมการคาตางประเทศและผูสงออกขาวไทยท่ีจะ

เดินทางไปจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดขาวไทย ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรี เยือนสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ 

นั้นจะเดินทางถึงเดินทางถึงทาอากาศยานฮีทโธรว ในชวงคํ่าวันท่ี 9 พ.ย. จากนั้น วันท่ี 10 พ.ย.จะเขาเยี่ยมคารวะ

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จากนั้นก็จะเตรียมการจัดงานประชาสัมพันธขาวไทย วันท่ี 12 พ.ย. คณะจะ

เย่ียมชมกิจการของ London Rice Broker Association และพบหารือผูนําเขาขาวไทยในสหราชอาณาจักร จากนั้น

วันท่ี13 พ.ย.คณะผูสงออกขาวไทย เดินทางไปเยี่ยมชม Tesco Online Distribution Centre แลวในวันท่ี 14 พ.ย.จะ

มีพิธีเปดกิจกรรม Thai Rice & Thai Select อยางเปนทางการ 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

พาณิชยชงครม.ซื้อขาวเขมร ฟุงไมหวั่นสวมสิทธ์ิชวยกันเวียดนามทุบราคา  
นายอัครพงศ ทีปวัชระ ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

เปดเผยวา กระทรวงพาณิชยจะเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการศึกษาการจัดต้ังเขตพิเศษในจังหวัด

ตางๆ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรับซื้อขาวเปลือกจากประเทศกัมพูชา เขามาสีแปรสภาพและสงออก ซึ่งจะ

ชวยใหไทยไดประโยชนจากการสงออกขาวเพิ่มขึ้น จากปจจุบันท่ีขาวสวนเกินท่ีกัมพูชาไมสามารถสีแปรสภาพได

หมดประมาณ 3 ลานตัน ไหลเขาไปยังเวียดนาม ทําใหเวียดนามสงออกขาวทุบตลาดในราคาถูก 

“ถาไทยซื้อขาวสวนเกินของกัมพูชา 3 ลานตันเขามาสีแปรสภาพและสงออกเอง จะไดประโยชนดานมูลคา

มากกวาปลอยโอกาสใหเวียดนามไดขาวสวนนี้ไป เพราะไทยมีโครงสรางพื้นฐานในอุตสาหกรรมขาวดีกวา ซึ่งไทย

อาจจะขายไดราคาตันละ 500 เหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีปจจุบันเวียดนามขายตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ” 

ท้ังนี้ หากมีการดําเนินการโครงการนี้จริง ทุกขั้นตอนจะตองมีการตรวจสอบและรายงานตอกระทรวง

พาณิชยท้ังหมด โดยจะขึ้นทะเบียนท้ังโรงสีในพื้นท่ีเขตพิเศษ ผูสงออก และควบคุมการนําเขาขาวเปลือกจากกัมพูชา 
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โดยตองรายงานปริมาณการนําเขาวานําเขาจํานวนเทาใด สีแปรสภาพแลวไดเปนขาวสารเทาใด สงออกไปขาย

ประเทศใด ในปริมาณเทาใด จึงคิดวาจะไมเกิดการนําขาวเขามาสวมสิทธิ์โครงการรับจํานําแนนอน 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ 

(กขช.) ถึงการทําบันทึกความเขาใจ (เอ็มโอยู) ซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) กับจีนปละ 5 ลานตันระยะเวลา 3 ป

วา ไดหารือกับรัฐบาลจีนมานานแลว ไมไดรีบรอนให ครม.เห็นชอบ นอกจากนั้น อยูระหวางเจรจากับอีก 2-3 

ประเทศ และนาจะเซ็นสัญญาซื้อขายในเร็วๆนี้ 

ดานนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา การทําเอ็มโอยูกับจีนเปนการรับประกันวา ผูขาย

จะสามารถขายขาวได และผูซื้อจะไดขาวตามท่ีตองการแนนอน อีกท้ังยังแสดงใหเห็นวา มีอีกหลายประเทศท่ีตองการ

ซื้อขาวจากไทย แมจะมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง ไมใชขาวในสตอกรัฐขายไมออกเหมือนอยางท่ีหลายฝายกลาวหา 

สวนการประชุมกขช.นั้น ท่ีประชุมไดสั่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด เพื่อดูแลเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจํานํา

ขาวเปลือกนาปป 55/56 และคณะอนุกรรมการดูแลบริษัทตรวจสอบคุณภาพขาว หลังจากไดรับการรองเรียนวา ใน

การรับจํานําโครงการท่ีผานๆ มา บริษัทเซอรเวเยอรบางรายไมไดตรวจสอบคุณภาพขาวในโครงการรับจํานําตาม

มาตรฐาน ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบจะตองถูกขึ้นบัญชีดํา และสั่งพักใบอนุญาต 3-6 เดือน” 

ดานนางวิบูลยลักษณ รวมรักษ อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววา กขช.มีมติใหกรมการคาภายในสงฟอง

ดําเนินคดีกับโรงสีขาวไตรหิรัญ 2555 ต. กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ท่ีนําขาวท่ีเกษตรกรนํามาจํา

นําไปขายโดยไมมีใบเบิกสินคาถึง 2 ครั้งรวม 1,500 ตัน และสั่งใหออกจากโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปป 55/56 

แลว สําหรับความคืบหนาโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปป 55/56 ท่ีเริ่มจํานําต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค.55 นั้น ลาสุดมีขาว

เขาโครงการแลว 1.5 ลานตันขาวเปลือก ไดสีแปรสภาพเปนขาวสารแลวท้ังหมด สงผลใหมีโกดังกลาง และคลังกลาง

สําหรับเก็บขาวในโครงการรับจํานําไดอีก 13.5 ลานกระสอบ 

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวในการเสวนาหัวขอ “ทิศทางการปฏิรูป

นโยบายขาวไทยในอนาคต” วา วันนี้ไทยคงไมไดเปนเบอร 1 ในดานการสงออกขาว ซึ่งขึ้นอยูกับรัฐบาลวาจะบริหาร

จัดการขาวกองโตในสตอกรัฐอยางไร หากสามารถจัดการไดโดยการขายแบบรัฐตอรัฐ หรือปลอยใหเอกชนนําไปขาย

ในราคาถูก ไทยก็กลับมาเปนเบอร 1 ในการสงออกขาวไดแน แตหากไมมีการปรับนโยบายการรับจํานําภายใน 2-3 

ป อุตสาหกรรมขาวไทยจะดอยลงไป สวนนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนยสงเสริมและผลิต–พันธุขาวชุมชน อ.

เมืองราชบุรี กลาววา นโยบายการอุดหนุนราคาขาวของทุกรัฐบาล เปนนโยบายท่ีทําลายใหเกษตรกรออนแอลง

เรื่อยๆ ทําใหมีการทุจริตต้ังแตรากหญา ถาการเมืองจริงใจ ไมหวงคะแนนเสียง ตองเลิกออกนโยบายมอมเมา

เกษตรกร และหันมากําหนดทิศทางขาวไทยสงเสริมใหวิถีชีวิตเกษตรกรดีขึ้น 

ท่ีมา ขาวไทยรัฐออนไลน 
 

ศาลรธน.ไมรับคํารอง 67 ส.ว.ย่ืนตีความสัญญาขายขาวจีทูจี 
ท่ีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ หัวหนาคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลัง

การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวา ท่ีประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันทไมรับคํารอง กรณีท่ีนายนิคม ไวรัช

พานิชย ประธานวุฒิสภา สงคํารองของส.ว. 67 คน ท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 

วรรค 6 วา สัญญาขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนหนังสือสัญญา

ท่ีตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 หรือไม เนื่องจากเห็นวา คํารองของผูรอง 

ยังไมปรากฏหนังสือสัญญา อันเปนขอเท็จจริง ในการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 6 ประกอบ

ขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ.2550 ขอ 18 

“หากศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาไดนั้น กลุม 67 ส.ว. จําเปนตองมีการยื่นหนังสือสัญญาเขามา

ประกอบการพิจารณาดวย แตในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไมไดพิจารณารับคํารอง จึงไมมีอํานาจเรียกเอกสาร หรือ
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หนังสือสัญญาไดเอง อีกท้ังในอดีตการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งวาดวยเรื่องสัญญาระหวางประเทศ ผูรอง

จะมีการแนบหนังสือสัญญาเขามาใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาทุกครั้ง กอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับ 

หรือไมรับคํารองในลักษณะดังกลาว อาทิ คําแถลงการณไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันท่ี 18 มิ.ย.51 เปนหนังสือสัญญาท่ี

อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ท้ังยังมีผลกระทบตอความมั่นคง ทางสังคมของประเทศอยางกวางขวาง

อีกดวย ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง หรือไม”นายพิมล กลาว 

ผูสื่อขาวถามวา ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารศาลรัฐธรรมนูญสามารถท่ีจะเรียกเอกสารจากผูรอง

เพิ่มเติมได เหตุใดจึงไมเรียกหนังสือสัญญาขายขาว เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา นายพิมล กลาววา กระบวนการ

นี้ศาลรัฐธรรมนูญ ตองรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาแลว จึงจะมีอํานาจเรียกเอกสารมาประกอบการพิจารณา ซึ่งตาม

กระบวนการเบื้องตนผูรองตองเปนฝายยื่นเอกสารใหครบถวนสมบูรณ ซึ่งหลังจากนั้นหากศาลรับคํารองจึงจะสามารถ

มีอํานาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได 

ผูสื่อขาวถามวา กลุมส.ว.สามารถยื่นคํารองพรอมแนบเอกสารสัญญาเขามาอีกครั้งไดหรือไม นายพิมล 

กลาววา สามารถทําได หากยื่นเขามาตามชองทางท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว แตท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญวาจะรับหรือไมรับคํารองดวย 

ผูสื่อขาวถามวาหากผูรองยื่นเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนดไว เทากับวาศาลรัฐธรรมนูญอาจจะรับคํารอง

ไวพิจารณาใชหรือไม นายพิมล กลาววา เปนเรื่องของอนาคต ยังไมสามารถใหคําตอบได 

นายกมล โสตถิโภคา โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ กลาววา นอกจากนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันท 

ไมรับคํารอง กรณีท่ีประธานรัฐสภาสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่ง วาสมาชิกภาพการเปนส.ส.ของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 106(5) ประกอบมาตรา 102(6) หรือไม 

เนื่องจากนายยงยุทธ ไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนส.ส.ไปเมื่อวันท่ี 4 ต.ค.2555 กอนท่ีประธานสภา

ผูแทนราษฎรไดยื่นคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 29 ต.ค. 55 เทากับวากระบวนการพิจารณาไมมีเหตุใหศาล

รัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ของนายยงยุทธ เพราะไดสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (3) 

จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยได 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ขายขาวตรงสงออกสอเคาวุน 
นายชาญชัย  รักษธนานนท นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย  เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"  วา ไม

เห็นดวยในกรณีท่ีกระทรวงพาณิชยจะขายขาวหอมมะลิใหมฤดูนาป 2555/56 ดวยวิธีพิเศษใหกับสมาชิกสมาคมผู

สงออกขาวไทยโดยหลังการเจรจาตอรองราคาแลวเสร็จจะมอบหมายใหโรงสีท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก

ของรัฐบาลท่ีจับคูกับผูสงออกทําการสีแปรสภาพเปนขาวสารสงมอบโดยตรงใหกับผูสงออก แทนวิธีการเดิมท่ีตองสี

แปรสภาพและสงมอบเขาคลังหรือโกดังกลาง และเปดประมูลขายภายหลัง 

ท้ังนี้จากประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีตและท่ีเคยประสบความสําเร็จมาแลว และไดกันท้ังระบบ

อุตสาหกรรมคือ รัฐบาลจะตองขายขาวท่ีแปรสภาพเปนขาวสารแลวใหกับโรงสี  โดยผูคาขาว(หยง) หรือนายหนาจะ

มาติดตอซื้อขาวจากโรงสี เพื่อสงขายใหกับบริษัทคาขาวในประเทศหรือสงออก แตการขายดวยวิธีพิเศษในลักษณะนี้

ไมเห็นดวยเพราะเปนการฆาตัดตอนวงจรอุตสาหกรรม  และผิดกฎหมายการแขงขันทางการคา ดังนั้นจึงอยากให

กระทรวงพาณิชยพิจารณาทบทวนใหม 

สอดคลองกับนายสุพจน วงศจิรัฐิติกาล นายกสมาคมคาขาวไทย (หยง) กลาววา ไมเห็นดวยท่ีกระทรวง

พาณิชยจะขายขาวโดยตรงใหกับสมาคมผูสงออกขาวไทย เพราะไมเกิดการแขงขัน เปนการฮั้วราคา และเอ้ือ
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ประโยชนใหกับพอคากลุมหนึ่งเทานั้น แตถาหากผานหยง จะทําใหพอคาเกิดการแขงขัน รัฐบาลจะขายขาวไดราคา

ดีกวา 

"การขายในลักษณะแบบนี้พิลึก ประหลาด หยง ไมมีงานทําเลย หนาท่ีหยงก็คือ จัดหาขาวสารจากโรงสีให

พอคาขายสง หยงมีรายไดจากการซื้อขายขาวในอัตรา 0.75% ของมูลคาขาว งานของหยงไมไดจบเพียงแคการตกลง

ซื้อขายเทานั้น พวกหยงตองดูแลใหมีการขนสงขาวจากโรงสีไปยังโกดังของพอคาขายสงในประเทศหรือโกดังของ

พอคาสงออกใหไดครบถวนตามจํานวนน้ําหนักท่ีตกลงกันไว" 

นายสุพจน กลาวอีกวา  การอนุมัติขายในลักษณะนี้จะไมมีการแขงขันดานราคา ซึ่งจะมีผลทําใหราคาขาว

หอมมะลิในตลาดตกตํ่าลงทันที ท้ังๆ ท่ีฤดูกาลนี้ขาวหอมมะลิมีโอกาสราคาสูงขึ้น จากปญหาภัยแลงคาดผลผลิตจะ

ลดลง 20% จากจํานวนผลผลิตโดยรวม 5 แสนตัน 

ดานแหลงขาวในกระทรวงพาณิชย กลาวถึงการท่ีโรงสีกลาวอางวา การระบายขาวโดยตรงใหผูสงออกขัด

กับกฎหมายการแขงขันทางการคานั้น ความจริงใชไดเฉพาะกับบริษัทเอกชนท่ัวไป เพราะบริษัทเอกชนสวนใหญจะ

นึกถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ขณะท่ีหนวยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ จะนึกถึงผลประโยชนสวนรวม

มากกวา ฉะนั้นมาตรการดังกลาวจึงยกเวนใหไมครอบคลุม 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา เปนธรรมดาท่ีโรงสีจะคัดคาน 

โดยเฉพาะโรงสีทางกลุมภาคกลาง เพราะเปนการปดโอกาสท่ีจะไปรับจํานําขามเขตเพื่อเปนการสกัดขาวหอมมะลิ

ปลอมปนไดโดยตรง สําหรับการซื้อขายขาวโดยตรงท่ีจะเกิดขึ้นมองวารัฐบาลไดประโยชน ประหยัดงบประมาณคา

เชาคลังเก็บขาว เพราะเมื่อตกลงการซื้อขายโรงสีจะทําการสีแปรสภาพขาวแลวสงมอบใหเอกชนคูสัญญาทันที 

อยางไรก็ดีในการเสนอซื้อขาวของสมาคม ในครั้งนี้เพื่อใหแขงขันไดจะตองซื้อในราคาตลาด หรือตํ่ากวา

เล็กนอย โดยราคาขาวหอมมะลิ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ขาวหอมมะลิ ใหม 100% ราคาตันละ 3.10-3.15 หมื่น

บาท คาดวาสมาคมผูสงออกขาวจะเสนอซื้อในราคาตํ่ากวา 1-2 บาทตอกิโลกรัม 

"ในกรณีท่ีจะใหซื้อขายผาน หยง หรือ นายหนานั้น ประเมินวาคงไมมีผูสงออกรายใดจะลงไปแขงขันเรื่อง

ราคา เพราะราคาสูงเกินไป ท่ีผานมาจะเห็นวาผูสงออกไมสามารถทําตลาดได แตถาหากกระทรวงพาณิชยตัดสินใจ

ลาชาเกรงวาจะเสียตลาดขาวหอมมะลิไปใหเวียดนามอยางสิ้นเชิง  วิธีนี้จะโปรงใสเพราะจะเปดราคา ไมใชความลับ 

และไมไดมีการกีดกันใหรายใดรายหนึ่งไดขาวของรัฐบาลไป แตจะเปนการทําตลาดรวมกัน เปนโครงการทําเพียง

ระยะสั้น 3 เดือนเทานั้น" 

ขณะท่ีนายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการบริหารสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยถึงความคืบหนาการ

เสนอซื้อขาวตรงจากกระทรวงพาณิชยวา ลาสุดทางสมาคมไดยื่นเสนอราคาไกดไลน (ราคาชี้นําท่ีจะเสนอซื้อ)ไปยัง

กรมการคาตางประเทศ ในฐานะอนุกรรมการระบายขาวของกระทรวงพาณิชยแลว เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลยังไมขอ

เผยในรายละเอียด 

อยางไรก็ดีในขั้นตอนปฏิบัติแตละบริษัทจะไดเจรจาตอรองกับกระทรวงพาณิชยในนามนิติบุคคลรายบริษัท

อีกครั้งคาดจะมีการเจรจาตอรองในเร็วๆ นี้ สวนกรณีท่ีสมาคมโรงสีขาวไทยท่ีหลายรายไดจดทะเบียนเปนผูสงออก 

รวมถึงสมาคมพอคาขาวไทย(หยง) หากอยากมีสวนรวมในการซื้อขาวโดยตรงจากรัฐบาลก็สามารถเจรจา หรือยื่น

หนังสือถึงกระทรวงพาณิชยได ไมมีใครกีดกัน สวนสมาชิกหลายรายท่ีประกอบธุรกิจโรงสี และจดทะเบียนเปนผู

สงออก และเปนสมาชิกของสมาคมผูสงออกขาวฯก็สามารถใชสิทธิ์ไดโดยตรงเชนกัน    

"เปาหมายขอซื้อขาวตรงจากกระทรวงพาณิชย เพื่อไดขาวหอมมะลิใหมคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด 

สงตรงจากโรงสีถึงมือผูสงออกในคุณภาพไมตองเก็บเขาคลังกลางของรัฐบาลชวยประหยัดคาเชา คาขนสง ลูกคา

มั่นใจไดของแท โดยสมาคมมีแผนจะไปโปรโมตในหลายประเทศ เพื่อดึงตลาดขาวหอมกลับมาจากท่ีผานมาถูกคูแขง

แยงตลาดไปมาก โดยจะโปรโมตนํารองท่ีฮองกง และสิงคโปร ต้ังเปา 3 เดือน (พ.ย.55-ม.ค.56) นาจะสงออกได

ประมาณ 5 แสนตัน" 
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ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

พณ.ยันสัญญาขายขาวใหจีนมีจริง รอลุนขาวดีขายขาวอีก 2-3 ปท.เร็วๆ นี้ 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย เปดเผยวา ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ(กขช.) 

ไดหารือถึงการทําบันทึกความเขาใจ(MOU) ซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ(จีทูจี) กับจีนปละ 5 ลานตัน ระยะเวลา 3 ป ซึ่ง

กระทรวงพาณิชยไดหารือกับรัฐบาลจีนมานานแลว แตเพิ่งมีโอกาสเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนท่ีจะ

ลงนามกับรัฐบาลจีน ท้ังนี้ปริมาณขาวปละ 5 ลานตันเปนขอเสนอของไทยท่ีตองการใหจีนซื้อขาวจากไทยเพิ่มขึ้นจาก

ปกติปละ 300,000 ตัน สวนการเจรจาขายขาวจีทูจีกับประเทศอ่ืนๆ นั้น ขณะนี้อยูระหวางเจรจากับอีก 2-3 ประเทศ 

คาดวาจะเซ็นสัญญาซื้อขายระหวางกันไดในเร็วๆ นี้ 

กอนหนานี้ นายบุญทรง ระบุวา กระทรวงพาณิชยไดทําสัญญาซื้อขายขาวจีทูจีปริมาณ 7.3 ลานตัน 

ภายใต 6 สัญญากับ 4 ประเทศ โดยต้ังแตตนปมีการสงออกไปแลวประมาณ 1.4 ลานตัน เหลือสงมอบจนถึงสิ้นปนี้

อีก 300,000-400,000 แสนตัน สวนปหนา รัฐบาลไทยมีภาระตองสงมอบขาวจีทูจีอีกกวา 5 ลานตัน และจะมีเงินจาก

การขายขาวในสตอกรัฐบาลสงคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในสิ้นปหนาประมาณ 

260,000 ลานบาท โดยขณะนี้สงคืนไปแลวกวา 40,000 ลานบาท 

ดานนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา การทํา MOU กับจีนเปนการรับประกันวาผูขาย

จะสามารถขายขาวได และผูซื้อจะไดขาวตามท่ีตองการแนนอน อีกท้ังยังแสดงใหเห็นวามีอีกหลายประเทศท่ีตองการ

ซื้อขาวจากไทย แมจะมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง ไมใชวาขาวในสตอกรัฐขายไมออกเหมือนท่ีหลายฝายกลาวหา 

ปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยดวยวา ท่ีประชุม กขช.ยังไดสั่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด เพื่อดูแล

เงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ฤดูการผลิตป 55/56 ใหการใชเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย

มีตนเปนประธาน และคณะอนุกรรมการดูแลบริษัทตรวจสอบคุณภาพขาว หลังจากไดรับการรองเรียนวาการรับจํานํา

โครงการท่ีผานมา บริษัทเซอรเวยบางรายไมไดตรวจสอบคุณภาพขาวในโครงการรับจํานําใหไดตามมาตรฐานท่ี

กําหนดจนทําใหขาวในสตอกรัฐบาลมีคุณภาพตํ่า ซึ่งหากตรวจสอบผิดซ้ําอีกจะตองถูกขึ้นบัญชีดําและถูกสั่งพัก

ใบอนุญาต 3-6 เดือน 

ดานนางวิบูลยลักษณ รวมรักษ อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววา กขช.ยังมีมติใหกรมการคาภายในสง

ฟองดําเนินคดีกับโรงสีขาวไตรหิรัญ 2555 ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จากกรณีท่ีนําขาวท่ีเกษตรกร

นํามาจํานําไวไปขายโดยไมมีใบเบิกสินคาถึง 2 ครั้งรวม 1,500 ตัน ขณะเดียวกันไดสั่งใหออกจากโครงการรับจํานํา

ขาวเปลือกนาปป 55/56 แลว 

สําหรับความคืบหนาโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปป 55/56 ท่ีเริ่มจํานําต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค.55 พบวา

ลาสุดมีขาวเขาโครงการแลวประมาณ 1.5 ลานตันขาวเปลือก เปนขาวเปลือกเจามากท่ีสุด ซึ่งไดสั่งใหสีแปรสภาพ

เปนขาวสารแลวท้ังหมด สงผลใหมีโกดังกลาง และคลังกลางท่ีวางสําหรับเก็บขาวในโครงการรับจํานําไดอีกประมาณ 

13.5 ลานกระสอบ 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

เสวนาทิศทางปฏิรูปขาวไทยแนะเนนแกปญหาตนน้ํา แขงขันคุณภาพ-ลดตนทุน 
นางลัดดาวัลย กรรณนุช ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กลาวในการเสวนา"ทิศทางการปฏิรูป

นโยบายขาวไทยในอนาคต"วา ในการปฏิรูปนโยบายขาวควรใหเกษตรกรแขงขันกันในเรื่องคุณภาพของขาวมากขึ้น 

แกปญหาระดับตนน้ําในเรื่องของคุณภาพขาวท่ีปจจุบันมีขาวหลายสายพันธุออกมาจําหนายมากขึ้น 

รวมท้ังการผลักดันเรื่องการลดตนทุนการปลูกขาวลง แตใหไดผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น เชน การปลูกขาว

คุณภาพในระบบการเกษตรท่ีเหมาะสม(GAP), ขาวท่ีขึ้นทะเบียนเปนสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร(GI) และขาวอินทรีย 

ซึ่งใชสารเคมีในการปลูกขาวลดลง ทําใหชาวนาเสียคาใชจายในการซื้อปุยและสารเคมีลดลง สงผลใหตนทุนการผลิต
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ลดลง เพื่อจะทําใหขาวท่ีผลิตไดมีการรับรองมาตรฐานการผลิต ผลผลิตใชเพื่อการบริโภค และใชเปนวัตถุดิบการแปร

รูปผลิตภัณฑตอไปได สามารถชวยใหชาวนามีรายไดเพิ่มขึ้น พรอมกับเสนอแนะการใหรางวัลแกชาวนาเมื่อมีการ

ปลูกขาวคุณภาพด ีเพื่อเปนแรงจูงใจและเปนตัวอยางใหชาวนารายอ่ืนปฏิบัติตาม 

สวนในเรื่องของคูแขงขันนั้น นางลัดดาวัลย มองวา ไมตองหวั่นไหวกับคูแขง เพราะหากขายสินคาท่ีมี

คุณภาพดีกวาก็จะสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยขอใหเกษตรกรใหความสําคัญกับปจจัยการผลิต เมล็ดพันธุขาว

ท่ีดี ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีดี ซึ่งจะทําใหชาวนาสามารถดํารงชีพได ขณะเดียวกันไดเสนอใหภาครัฐ

หาแนวทางเพื่อใหเกษตรกรไดมีเมล็ดพันธุขาวท่ีดีไวใชสําหรับการเพาะปลูกอยางท่ัวถึง 

นายอัครพงศ ทีปวัชระ ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว แนะนําใหชาวนาปรับความคิดใหมจากการท่ี

เนนปริมาณผลผลิต มาเปนเนนมูลคาของผลผลิตแทน ซึ่งมูลคานั้นจะตองมาพรอมกับคุณภาพขาวท่ีดีดวย ท้ังนี้ใน

ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ จะเนนคุณภาพเปนสําคัญ 

สําหรับในตลาดอาเซียน เห็นวาผูผลิตและผูสงออกขาวในประเทศควรรวมมือกันทําใหประเทศไทยเปน 

HUB ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทําใหไทยสามารถกําหนดราคาขาวไดบางสวน และทําใหราคาขาวไทยในตลาดโลกดี

ขึ้น เพียงแตตองควบคุมคุณภาพควบคูกันไปดวย รวมท้ังมีโครงการจัดทํา Zoning ซึ่งขณะนี้ไดพิจารณาพื้นท่ีบริเวณ

ใกลเคียงกับประเทศกัมพูชา โดยโครงการนี้จะนําขาวท่ีปลูกในประเทศไทยไปสีแปรสภาพในประเทศเพื่อนบานเพื่อ

สงออกตอไป อยางไรก็ดี โครงการดังกลาวอยูในขั้นตอนการนําเสนอเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

"ในการทําการตลาดขาวไทยนั้น ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของขาวมากท่ีสุด เพราะตลาดตางชาติเชื่อ

เรื่องคุณภาพมากกวา" นายอัครพงศ กลาว 

นายชาญชัย รักษธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาวถึงผลผลิตขาวหอมมะลิในประเทศไทยท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.3 ลานตัน เพราะผลผลิตขาวหอมมะลิในภาคอีสานปนี้ลดตํ่าลง 20% เมื่อเทียบ

กับปท่ีผานมา เนื่องจากพื้นท่ีปลูกลดลง เกษตรกรในภาคอีสานเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอ่ืนแทนขาว  อีกท้ังการทํา

การตลาดขาวกับหาง Modern Trade ไดถูกบีบราคาเนื่องจากกลไกตลาด ขาวถุงท่ีขายในหาง Modern Trade เปน

ขาวหอมมะลิผสม ซึ่งไมไดเปนขาวหอมมะลิท้ังหมด 

ดังนั้น จึงมองวาการแกปญหาควรมองการปฏิรูปจะทําอยางไรใหเกษตรกรอยูไดกับระบบตลาดราคาขาวใน

ปจจุบัน อีกท้ังควรมีการนําพันธุขาวจากรัฐบาลมาแจกใหเกษตรกรฟรี รัฐบาลควรมีการผลักดันผลผลิตมากขึ้นและ

นโยบายของรัฐบาลควรมีเปนนโยบายท่ีเห็นผลทันทีไมวาจะเปนโครงการจํานําขาวหรือประกันราคาขาว พรอมกันนี้

ภาครัฐควรพัฒนาระบบชลประทานใหดีขึ้น ควรดูแลเรื่องราคาท่ีทําใหเกษตรกรอยูได และแนะนําวาการรักษา

คุณภาพของขาวเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 

ขณะท่ี น.ส.กอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวถึงวา ปจจุบันสภาพการแขงขันนอก

ประเทศเปลี่ยนไป ประเทศท่ีเคยนําเขาขาวไดหันเพาะปลูกขาวเพื่อการบริโภคในประเทศแทน ทําใหเกิดผลกระทบ

ตอการสงออกขาวของไทย แตการสงออกเปนแคภาพปลายน้ําเทานั้นและควรบริหารจัดการต้ังแตตนน้ํา พรอมท้ัง

แนะนําใหมีการยกระดับขาวใหเปนสินคาพรีเมียม เชน การปลูกขาว GAP และขาว GI เนนการผลิตขาวท่ีได

มาตรฐาน ความปลอดภัย และไมทําลายสิ่งแวดลอม รวมท้ังควรดูแลดานปจจัยการผลิตและการใชท่ีดินใหมี

ประสิทธิภาพ 

ในดานนโยบายของรัฐบาลนั้นยังไมมีความชัดเจนและขัดแยงกันเอง เชน นโยบายท่ีจะทําใหประเทศไทย

เปนครัวของโลก  จะมีขอขัดแยงในดานราคาท่ีตองสามารถจําหนายใหกับผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยสามารถเขาถึงได 

ซึ่งสินคาท่ีมีคุณภาพควรมีราคาท่ีสูงตามไปดวย จะทําใหผูประกอบการสามารถอยูรอดได 

สวนดานการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) มองวานาจะเปนปญหาระยะยาว ทําใหมีความกดดัน

มากขึ้นตองทําความเขาใจกับเกษตรกร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเขามาลงทุนของตางชาติในพื้นท่ีตนน้ํา พรอมท้ัง

เสนอแนะใหรัฐบาลกําหนดทิศทางใหชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพการผลิตขาว ท้ังในเรื่องของกฎระเบียบ, การสงเสริม
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การผลิต, กําหนดกรอบเวลาท่ีแนนอน และมีเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จ โดยใหมีองคกรหลายภาคสวนมารับผิดชอบ

ในสวนนี้ดวย รวมท้ังนโยบายท่ีตองไมเปลี่ยนแปลงบอย และควรจัดทํา road map เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม 

นายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี กลาววา 

นโยบายปฏิรูปขาวไทยตองไปพัฒนาตัวเกษตรกรเปนหลัก ไมควรมองวาไทยเปนอันดับ 1 ในการผลิตขาวแลวจะ

ไมใหความสําคัญกับเกษตรกร แตควรหาแนวทางใหเกษตรกรสามารถยืนอยูดวยตัวเองได โดยการใหความรูแก

เกษตรกร สรางผูนําในการกําหนดทิศทางใหชัดเจนวาจะเดนในทางไหนและทําอยางไรใหมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ดานนโยบายของรัฐนั้น เห็นวา นโยบายจํานําขาวหรือประกันราคาขาวจะทําใหเกษตรกรไทยออนแอ และ

เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทุจริตต้ังแตรากหญา ขณะท่ีนโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรยังเกิดชองโหวและไมได

สรางการพัฒนากับตัวเกษตรกรเอง สวนในเรื่องของ AEC นั้น อยากใหประเทศไทยเปนผูรวบรวมและกําหนดราคา

ขาว 

พรอมกันนี้ยังแนะนําใหภาครัฐลดชองวางของการเขาถึงเมล็ดพันธุขาวท่ีรัฐบาลถืออยู โดยเสนอวาควร

จัดต้ังกองทุนขึ้นเพื่อใหเกษตรกรยืมพันธุขาวไปเพาะปลูกและนํากลับมาทดแทน พรอมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรผลิต

พันธุขาวเอง และใหเกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดโดยหันมาสรางประโยชนใหแกชุมชนดวย 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

วงเสวนาขาวหวงรับจํานําขาวเปดชองทุจริต-ทําปท.เสียหาย แนะหาทางออกกอนสาย 
นักวิชาการ ผูสงออกขาว อดีตผูวาฯ ธปท. เห็นพองโครงการับจํานําขาว กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 

มองรัฐใชเงินแทรกแซงสูงบิดเบือนราคา สงผลหนี้สาธารณะพุง รวมท้ังเปดชองใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น แนะหันหา

ทางออกอ่ืน อาทิ การลดตนทุนการผลิต 

นายนิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาวใน

งานเสวนา "ขาว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครไดใครเสีย"วา การระบายขาวท่ีผานมารัฐบาลไมเคย

เปดเผยขอมูลท่ีแทจริง จึงอยากเรียกรองใหรัฐบาลเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพราะระยะหลังเปนขาวรายของ

ประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงพาณิชยพยายามปดปงขอมูลมากขึ้น 

"เดิมมีการรายงานตัวเลขการจํานําขาว ขายขาวทุกวัน แตเดี๋ยวนี้ปดบังตัวเลขนี้แลว สวนตัวเลขการสงออก

เดิมสภาหอการคามีหนาท่ีตรวจสอบขาวท่ีสงออกขาวท่ีไมใชขาวหอมมะลิ เพราะขาวหอมมะลิจะมีคณะกรรมการอีก

ชุดหนึ่งของกระทรวงพาณิชยหนึ่งดูแลอยู แตการสงออกขาวขาวโดยท่ัวไปจะมีคณะกรรมการของสภาหอการคาเปน

ผูตรวจสอบ แตพอวันหนึ่งมีขาววารัฐบาลไมมีความสามารถในการสงออกขาวจีทูจี เพราะมีตัวเลขท่ีรายงานชัดเจน

โดยสภาหอการคา รัฐบาลก็ยึดอํานาจนี้กลับคืนไป ถือวาเปนการดําเนินงานท่ีไมโปรงใส" 

นอกจากนี้ การรับจํานําขาวรัฐบาลตองใชเงินแทรกแซงสูง และตามพันธสัญญากับองคการการคาโลก 

(WTO) ท่ีระบวาสามารถใชเงินแทรกแซงตลาดและบิดเบือนตลาดไดไมเกิน 3-4 หมื่นลานบาทตอป นอกจากนี้

ประเด็นสําคัญอีกอยางคือ รัฐบาลขายขาวในตลาดโลกในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดโลกหรือไม ถาขายขาวในราคาท่ี

ตํ่ากวาราคาในตลาดโลกถือวาเปนการทุมตลาดก็เปนการผิดกติกาของ WTO อีกเชนกัน 

"เชื่อวาประเทศสมาชิก WTO คงไมถึงขั้นรวมตัวฟองไทยทําผิดกติกา เพราะประเทศคูแขงของเราไมวาจะ

เปนเวียดนาม กัมพูชาลวนแตไดประโยชน ขณะท่ีประเทศผูซื้อแบบจีทูจีก็จะหาวิธีการเจรจากับเราเพื่อท่ีจะไดซื้อขาว

ไทยในราคาถูก เพราะรูวารัฐบาลตองการขายขาว เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะมีประเทศสมาชิก WTO ฟองรองไทยคงไม

มี 

ดีท่ีสุดคือไมมีโครงการนี้ แตรัฐบาลเรียนผูกรัฐบาลก็ตองเรียนแกวารัฐบาลจะลงจากหลังเสือไดอยางไร 

เพราะรัฐบาลไดหาเสียงเอาไว ผมวารัฐบาลรูอยูเต็มอกวามีขอเสียอะไรบาง และผมคิดวากาลเวลาจะพิสูจนวาขอเสีย

ของโครงการรับจํานํานี้มีมากกวาขอดี แตผมกังวลวากวารัฐบาลจะแกได มันจะสายเกิน"นายนิพนธ กลาว 
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สวนแผนการขายขาวแบบบารเตอรเทรด ดวยการแลกกับรถไฟของจีนนั้น มองวาเปนเหตุการณท่ีเลวราย

ย่ิงกวาการขายขาวแลกเงิน เพราะการขายขาวแลกเงินเราต้ังราคาขายขาวได แตถาบารเตอรมี 4 ขา ฝงผูซื้อ 2 ขา 

ผูขาย 2 ขา เชน ถาขายขาวแลกคอมพิวเตอร คนขายก็อยากขายใหเราในราคาแพง ขณะท่ีเราอยากซื้อคอมพิวเตอร

ราคาถูก เหมือนกันเราอยากขายขาวใหราคาแพง แตผูซื้อก็อยากซื้อขาวราคาถูก ก็ทําใหมีนายหนาจากฝงโนนขาย

คอมพิวเตอรและก็จะมีนายหนาขายขาวจากฝงไทย ซึ่งจะทําใหเกิดการปดบังสวนตางราคาเปนความลับทําใหไมรูวา

ราคาคอมพิวเตอรและกับราคาขาวเทาไหร สวนตางตรงนี้ก็จะตกอยูกับนายหนาท้ังสองฝาย 

"การขายบารเตอรเทรดจึงเปนอะไรท่ีเลวรายท่ีสุด ไมควรทําครับ"นายนิพนธ กลาว 

นายนิพนธ กลาวท้ิงทายวา ถารัฐบาลรูตัววาบริหารและผิดพลาด ตองหยุด การใชเงินอยางเดียวเพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรแลวไมทําอยางอ่ืนเลย ถึงเวลาก็ขยายเวลารับจํานําไปเรื่อยๆ มีแตจะสรางผลเสียมากกวาขอด ี

โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีสําคัญเปนการสนับสนุนโรงสีท่ีเปนหัวคะแนนของกลุมการเมืองใหเขมแข็งมาก

ขึ้น ซึ่งสวนใหญมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเก่ียวของดวย 

ดานนายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ตนทุนรับจํานําขาวขาวของไทยอยูท่ี 

800 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ซึ่งปกติตนทุนขาวขาวอยูท่ี 580 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ก็ไมสามารถแขงขันกับคูแขงคือเวียดนาม

ท่ีขายขาวในราคา 450-460 ดอลลารสหรัฐ/ตัน อินเดียและปากีสถานราคา 440 ดอลลารสหรัฐ/ตัน และพมาเริ่มผลิต

เพื่อสงออกในราคา 400 ดอลลารตอตัน อีกท้ังรัฐบาลมีขาวในสตอกมากกวา 10 ลานตัน ยังไมนับรวมขาวในปใหมท่ี

จะรับจํานําเพิ่มเขามาอีก 

"ปหนารัฐบาลตองระบายขาวแนนอน เพราะผลผลิตรอบใหมจะออก รัฐบาลเองก็จะรับจํานําตอ ของเกาเก็บ

ไวก็มีแตจะเสื่อมคุณภาพ ผูซื้อก็จะมีอํานาจตอรองมากขึ้น เพราะรูวารัฐบาลไทยตองระบายขาวในสต็อก"นายชูเกียรติ 

กลาว 

ดาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลาววา การรับจํานําขาวของรัฐบาล

นั้นถือวาชวยผลักดันใหราคาสูงขึ้น ชาวนาอาจไดรับประโยชนบาง แตตนมีความเปนหวงหนี้สาธารณะเพราะท่ี

รัฐบาลรับจํานําขาวนาปไป 6.95 ลานตัน รัฐบาลขาดทุน 3.2 หมื่นลานบาท หนี้สาธารณะอยูท่ี 42.5% เมื่อรวมกับ

ของใหมท่ีจะรับจํานํา 14.69 ลานตัน รัฐบาลนาจะขาดทุน 1.4 แสนลานบาท ท่ีนาเปนหวงตอไปคือรัฐบาลประกาศวา

ปหนาจะรับจํานําใหได 33 ลานตัน คาดวารัฐบาลนาจะขาดทุนประมาณ 2.1 แสนลานบาท 

"เมื่อคํานวณตัวเลขตางๆแลว หากยังเดินหนาโครงการรับจํานําตอไปในป 2562 หนี้สาธารณะจะสูงถึง 

61% ของจีดีพี จะสงผลทําใหงบประมาณขาดดุล และจะกระทบตอคาเงินบาทดวย"ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กลาว 

ขณะท่ีนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิขาวขวัญ กลาวแนะนําใหรัฐบาลชวยชาวนาไทยลดตนทุนการผลิต 

เพื่อทําใหชาวนาไทยยืนไดดวยตัวเองดีกวาเอาเงินมาใหเกษตรกรแลวทําใหไมพึ่งพาตัวเอง ทุกวันนี้ชาวนามีหนี้สิน 5 

แสนบาท/ครัวเรือน ท่ีดินทํานานอยลงเรื่อยๆ ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีเปนนาเชา 60% และ 40% เปนท่ีดินของ

ชาวนาเอง ท่ีเชาอยูก็มีตนทุนในการเชาสูงขึ้น เพราะเมื่อมีโครงการรับจํานําชาวนาก็อยากเชานาเพื่อปลูกขาวเพิ่มขึ้น 

ทําใหเกิดการแยงกันเชาเจาของนาก็ขึ้นราคาคาเชา 

นอกจากนี้ อยากใหรัฐบาลรณรงคงดใชสารเคมียาฆาแมลง และขึ้นภาษีนําเขาสารเคมี ยาฆาแมลง 

ประเทศไทยมีเนื้อท่ีใหญเปนอันดับ 48 ของโลก แตก็เปนประเทศท่ีมีการใชยาฆาแมลงสูงเปนอันดับ 5 ของโลก 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

**************************************************** 
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เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

วันท่ี 1-8 พ.ย. 2555 มีจํานวน  138,570  ตัน มูลคา 66.642 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และนับต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.- 8 

พ.ย. 2555 มีจํานวนรวม 6.622 ลานตัน มูลคา 2.943 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.2% ขณะท่ีมูลคา

ลดลง 6.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีสงออกได 6.479 ลานตัน มูลคา 3.147 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

(FOB)  

ท้ังนี้ในชวง 10 เดือนแรก ผูสงออกไดทําสัญญาขายขาวไปแลวประมาณ 7.65 ลานตัน โดยคาดวาใน 2 

เดือนสุดทายจะมีการสงออกขาวประมาณ 1 ลานตัน โดยในเดือน พ.ย. นี้คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 646,000 

ตัน และคาดวาในปนี้จะสงออกไดประมาณ 7.5-7.7 ลานตัน โดยในปนี้ลูกคารายใหญของเวียดนามคือประเทศจีนซึ่ง

ประมาณการวาจนถึงขณะนี้มีการนําเขาขาวจากเวียดนามไปแลวประมาณ 1.7 ลานตัน ขณะท่ีฮองกงก็มีการนําเขา

มากถึง 190,000 ตัน 

ทางดานสถานการณราคาขาวสงออกของเวียดนามออนตัวลงหลังจากท่ีราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสัปดาหกอน

จากขาวท่ีเวียดนามไดทําสัญญาขายขาวจํานวน 300,000 ตันใหอินโดนีเซีย โดยในชวงนี้ผูซื้อจากจีนยังคงชะลอการ

สั่งซื้อเพราะราคาขาวเวียดนามอยูในชวงขาขึ้น ขณะท่ีผูซื้อจากแอฟริกาไดหันไปซื้อขาวจากปากีสถานท่ีราคาตํ่ากวา

เวียดนามอยูประมาณ 30-35 เหรียญสหรัฐตอตัน 

ท้ังนี้ขาวขาว 5% ราคาลงมาอยูท่ีระดับ 450-455 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 455-

460 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อสัปดาหกอน ขณะท่ีขาวขาว 25% ราคาลงมาอยูท่ีระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐตอตัน 

FOB จากระดับ425- 430 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เมื่อสัปดาหกอน 
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พมา 

สหพันธขาวพมา (The Myanmar Rice Federation; MRF) คาดวาจะใชงบประมาณจํานวนกวา 17.2 ลาน

เหรียญสหรัฐฯในการรับซื้อขาวจากเกษตรกรโดยผานการประมูลเพื่อเก็บสต็อกสํารองไว โดยจะเริ่มในวันท่ี 20 พ.ย. 

นี้ ท้ังนี้ ขาวท่ีจะซื้อจะเปนขาวขาว 25% เทานั้น โดยจะมีการออกหนังสือเชิญผูสนใจเขารวมผานสื่อของรัฐ และ

ภาคเอกชน โดยผูเขารวมจะเสนอขายขาวไดสูงสุดเพียง 1,000 ตันตอรายเทานั้น 

พมาสามารถผลิตขาวไดปละประมาณ 12 ลานตัน โดยบริโภคภายในประเทศประมาณ 10 ลานตัน และ

สงออกปละประมาณ 1 ลานตัน 

สหพันธขาวพมาวางแผนท่ีจะสงออกขาวขาว 25% จํานวน 50,000 ตัน ไปยังประเทศในแถบแอฟริกาใน

เดือน พ.ย. นี้ โดยขาวท่ีสงออกประมาณ 10,000 ตัน จะเปนขาวจากสต็อกปท่ีแลว สวนท่ีเหลืออีก 40,000 ตัน จะมา

จากองคการเกษตรแหงพมา (Myanmar Agricultural Public Corporation) 

ท่ีมา Riceonline.com  
 

อินโดนีเซีย 

มีรายงานวา อินโดนีเซียไดทําสัญญาซื้อขาวขาว 15% จํานวน 300,000 ตันจาก Vinafood 2  ของ

เวียดนาม ในราคา 441 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB (471 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF) โดยกําหนดสงมอบภายในสิ้นปนี้ 

สําหรับขาวล็อกแรกจํานวน 300,000 ตัน ท่ีอินโดนีเซียซื้อเมื่อเดือนท่ีแลว ในขณะนี้คาดวามีการรับมอบ

แลวประมาณ 120,000 ตัน   

ท่ีมา Riceonline.com  
 

 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 12 

ฟลิปปนส 
สํานักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานวา สต็อกขาวของ

ประเทศ ณ วันท่ี 1 ต.ค. มีจํานวน 2 ลานตัน (เพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 58 วัน) ลดลง 27% จากชวง

เดียวกันของปท่ีผานมาทีมีจํานวน 2.74 ลานตัน 

ท้ังนี้ สต็อกขาวในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจํานวน

ประมาณ 510,000 ตัน ซึ่งสต็อกดของ NFA จํานวนดังกลาวเพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 15 วันเทานั้น 

(รัฐบาลกําหนดให NFA ตองมีสต็อกเพียงพอสําหรับการบริโภค 30 วัน) 
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อินเดีย 
สถานการณราคาขาวของอินเดียอยูในระดับทรงตัว โดยราคาขาวเกรดธรรมดาราคาอยูในชวง 385-445 

เหรียญสหรัฐตอตัน ในชวงนี้อินเดียยังคงประสบปญหาการสงมอบลาชา โดยท่ีทาเรือ Kakinada มีเรือมารอรับมอบ

สินคาอยางนอย 20 ลํา และตองรออยางนอย 3 สัปดาหจึงจะเริ่มรับมอบสินคาได ซึ่งอาจทําใหอินเดียพลาดโอกาสใน

การขายขาวใหอินโดนีเซีย ท่ีตองการใหมีการสงมอบขาวภายในสิ้นปนี้ ซึ่งการขนสงสินคาไปยังอินโดนีเซียตองใช

เวลาประมาณ 10 วัน 

ทางการรายงานวา นับจนถึงวันท่ี 8 พ.ย. รัฐบาลสามารถจัดหาขาวในโครงการจัดหาขาวจากเกษตรกรใน

ปงบประมาณ 2012/13 ซึ่งเริ่มมากต้ังแตเดือน ต.ค. เปนตนมา โดยจัดหาไดแลวประมาณ 10.07 ลานตัน เพิ่มขึ้น 

7% เมื่อเทียบกับจํานวน 9.4 ลานตันในชวงเดียวกันของปทีผานมา  

ท้ังนี้ สต็อกขาว (Rice stocks in the Central Pool) ณ วันท่ี 1 พ.ย. ท่ีผานมามีจํานวน 28.95 ลานตัน 

มากกวาท่ีรัฐบาลกําหนดสต็อกขั้นตํ่าไวท่ี 7.7 ลานตันถึง 4 เทาตัว 
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ปากีสถาน 
ในขณะนี้ราคาขาวของปากีสถานออนตัวลง โดยขาว 5% ราคาอยูท่ี 450 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB  เพราะ

ในชวงนี้ผลผลิตขาวในฤดูใหมเริ่มออกสูตลาด โดยในชวงนี้ปากีสถานมีคําสั่งซื้อขาวขาว 5% จากจีนจํานวน 10,000 

ตัน กําหนดสงมอบ ธ.ค. 55 – ก.พ. 56 ท้ังนี้ เมื่อเดือน ต.ค. ท่ีผานมา ปากีสถานไดขายขาว 5% และ 10% จํานวน 

80,000 ตัน ใหจีนไปแลว 

ขณะเดียวกัน วงการคาคาดวาในขณะนี้กําลังมีการเจรจาซื้อขายขาวอีกประมาณ 210,000 ตัน เพื่อสงมอบ

ภายในปนี้ นอกจากนี้ยังมีขาววาเทรดเดอรคาขาวในไทยกําลังมองหาขาวปากีสถานเพื่อสงมอบใหลูกคาจากประเทศ

จีนเพราะราคาขาวของไทยมีราคาสูงกวาประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีมา Riceonline.com 
 

อิหราน 

มีรายงานวา ในชวง 7 เดือนแรกของปงบประมาณนี้ (ซึ่งเริ่มมาต้ังแตวันท่ี 20 มี.ค.)  อิหรานไดนําเขาขาว

ไปแลวประมาณ 708,000 ตัน มูลคากวา 681 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการจําเขาจาสกประเทศอินเดีย UAE และ

ปากีสถาน 

ท่ีมา Riceonline.com 
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สหรัฐอเมริกา 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณการคาขาว

ของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยไดประมาณ

การวา ผลผลิตขาวของโลกป 2555/56 ในเบื้องตนวาจะมีจํานวน 464.31 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 464.78 ลานตัน

ขาวสาร ของป 2554/55 เพราะคาดวาผลผลิตขาวของอินเดียจะมีเพียง 99 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2554/55 ท่ี

คาดวาจะมีผลผลิต 104.3 ลานตัน สวนท่ีประเทศจีนนั้น ในป 2555/56 คาดวาจะเพิ่มเปน 143.0 ลานตันขาวสาร ใน

ขณะเดียวกันก็คาดวาประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐฯ อียิปต อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส และ

ไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งในสวนของประเทศไทยนั้น ในป 2555/56 คาดวาจะมีผลผลิต 20.5 ลานตัน

ขาวสาร ลดลงจากการคาดการณกอนหนานี้ท่ี 21.05 ลานตัน สวนประเทศท่ีคาดวาผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญ่ีปุน 

บราซิล และพมา 

ทางดานการบริโภคขาวนั้น คาดวาในป 2555/56 จะมีการบริโภคขาวประมาณ 467.87 ลานตันขาวสาร 

เพิ่มขึ้นจากป 2554/55 ท่ีมีจํานวน 457.63 ลานตันขาวสาร ในขณะท่ีสต็อกขาวคงเหลือปลายปคาดวาจะลดลงจาก 

105.81 ลานตันขาวสาร ในป 2554/55 เปน 102.25 ลานตันขาวสาร ในป 2555/56 โดยในสวนของประเทศไทยนั้น

คาดวาสต็อกจะเพิ่มขึ้นเปน 12.07 ลานตันขาวสาร จากประมาณการในป 2554/55 ท่ีคาดวาจะมีจํานวน 9.77 ลาน

ตันขาวสาร 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวาการคาขาวของโลก (สงออก-นําเขา) ในป 2556 จะมีปริมาณ 36.06 

ลานตันขาวสาร ลดลงจากจํานวน 38.21 ลานตันขาวสาร ในป 2555 โดยคาดวาไนจีเรียจะนําเขาจํานวน 2.25 ลาน

ตัน ลดลงจากป 2555 ท่ีคาดวานําเขาถึง 3.2 ลานตัน สวนอินโดนีเซียคาดวาจะนําเขาลดลงเหลือ 1.45 ลานตัน จาก

ท่ีในป 2555 คาดวามีการนําเขา 1.7 ลานตัน ขณะท่ีประเทศฟลิปปนสคาดวาจะนําเขา 1.5 ลานตัน เทากับป 2555 ท่ี

คาดวานําเขาประมาณ 1.5 ลานตัน ซาอุดิอาระเบียคาดวามีการนําเขาจํานวน 1.22 ลานตัน  อิหรานคาดวามีการ

นําเขาจํานวน 1.95 ลานตัน อิรักคาดวามีการนําเขาจํานวน 1.35 ลานตัน และมาเลเซียคาดวามีการนําเขาจํานวน 

1.05 ลานตัน  

สําหรับประเทศผูสงออกนั้น คาดวาในป 2556 ประเทศไทยจะสงออก 8 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ท่ีคาด

วาจะสงออกเพียง 6.5 ลานตัน ในขณะท่ีคาดวาเวียดนามจะสงออก 7 ลานตัน ลดลงจากป 2555 ท่ีคาดวามีการ

สงออกถึง 7.2 ลานตัน สวนอินเดียคาดวาในป 2556 จะสงออกได 6.5 ลานตัน ลดลงจากป 2555 ท่ีคาดวาจะสงออก

ถึง 10 ลานตัน ขณะท่ีคาดวาปากีสถานจะสงออก 4 ลานตัน สหรัฐอเมริกาคาดวาจะสงออก 3.4 ลานตัน ใน

ขณะเดียวกันก็คาดวาประเทศกัมพูชาจะสงออก 0.95 ลานตัน พมาคาดวาจะสงออก 0.6 ลานตัน อุรุกวัยคาดวาจะ

สงออก 0.85 ลานตัน และบราซิลคาดวาจะสงออก 0.8 ลานตัน 

ท่ีมา USDA 

 


